

# CHÚA NHẬT, Ngày 27 Tháng Mười, 2024 TUẦN THỨ 30 MÙA THƯỜNG NIÊN—B

## SUY NIỆM PHÚC ÂM

### KHUYẾN KHÍCH HIỂU THẤU ĐÁO HƠN VỀ KINH THÁNH

Gần nhà tôi ở có một trường học dành cho người mù. Tôi thường thấy những người mù lòa học cách định hướng thế giới chỉ bằng chiếc gậy của họ, ngay cả trên một căn phố chen chúc đầy xe cộ đông đúc. Tôi ngạc nhiên khi thấy họ di chuyển khéo léo và cẩn thận thế nào đó khi nhận quan họ không có. Tuy nhiên, trong tâm trí tôi thường nảy ra một nỗi buồn là, anh ấy hoặc cô ấy không thể nhìn thấy được hết những màu sắc, hình ảnh đẹp đẽ và thế giới xung quanh họ tràn ngập con người. Trong những tháng đó, tôi cảm thấy trân quý vô cùng đặc ân cơ bản là có được nhãn quan. — Đó là một phần lý do tại sao mầu nhiệm Chúa Giêsu là Đấng ban phát sự sáng lại khiến tôi cảm động đến thế. Tuần này, thật tuyệt vời khi anh mù Batimaeus không còn hài lòng với giới hạn của mình và bộc lộ niềm khao khát lòng thương xót của Chúa Giêsu. Với tinh thần đơn sơ tươi đẹp, anh kêu lên cùng Chúa: “Lạy Thầy, xin cho con được sáng mắt lại”. Chúa Giêsu lặng lẽ chữa lành thị giác cho anh. Và anh ấy rời đi, hòa mình hoàn toàn vào thế giới xung quanh. Hãy tưởng tượng trạng thái mới đầy thú vị mà anh ấy có thể đáp ứng với thế giới. — Giống như anh Bartimaeus mù và những người dưng cảm trong khu phố của tôi, chúng tôi có thể xoay sở khá tốt vào trong cuộc sống thường ngày. Nhưng chúng ta mù quáng trước những cử chỉ yêu thương anh dưng đối với những anh em gần gũi với chúng ta. — Chúng ta không thể làm lơ đối với những người nghèo khổ đang khao khát được giúp đỡ, kẻ bị giam cầm, người bị bóc lột, người bị đe dọa, v.v., ở giữa chúng ta. Chúng ta không thể nhận ra Chúa Giêsu đến gần chúng ta bằng nhiều cách, nhưng Ngài thì có. Chúa nhật này chúng ta hãy kêu lên cùng Người: Xin Chúa hãy thương xót con! Con muốn được nhìn thấy! Và dần dần - hoặc có lẽ trong nháy mắt - chúng ta sẽ gặp lại thị giác một lần nữa, hoặc có lẽ đây là lần đầu tiên chẳng. — LM. John Muir © LPI chia sẻ dựa theo Máccô 10:46-52



## ĐƯỢC THẤY

Người mù nghe biết Giê-su,  
Con vua Đa-vít, trong khu Hội Đường,  
Lại gần lớn tiếng xin thương,  
Cho con được thấy, tựa nương bên Ngài.  
Nhiều người mắng mỏ chê bai,  
Im đi lặng tiếng, Chúa sai gọi vào.  
Vui mừng đứng dậy nôn nao,  
Muốn chi anh nói, khát khao điều gì.  
Lạy Thầy thương xót từ bi,  
Mắt con xem thấy, xin đi theo Thầy.  
Chúa thương chữa mắt anh này,  
Đức tin mạnh mẽ, lòng đầy tin yêu.  
Mắt anh thông sáng mọi điều,  
Cả hồn lẫn xác, mỹ miều cả hai.  
Nhận ra Thiên Chúa Ngôi Hai,  
Quyền năng phép tắc, đóng vai người trần.  
LM. Trần Việt Hùng chia sẻ dựa theo Máccô 10:46-52

## CẦU NGUYỆN THEO Ý ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG MƯỜI, 2024



### Cầu cho Sự mạng chung

Chúng ta hãy cầu nguyện để Giáo hội tiếp tục duy trì lối sống hiệp hành về mọi phương diện, như một dấu chỉ của tinh thần đồng trách nhiệm, thúc đẩy sự tham gia, hiệp thông, và sứ mạng chung giữa các linh mục, tu sĩ và giáo dân.

## MỤC THÔNG TIN HẰNG TUẦN

\* Thứ Sáu, Ngày 1 Tháng 11, 2024:

Lễ Các Thánh Nam Nữ (Lễ Trọng)

Cộng Đoàn ĐMLT có thánh lễ vào lúc 8 giờ 30 tối tại nhà thờ.

\* Thứ Bảy, Ngày 2 Tháng 11, 2024: Các Đấng Linh Hồn  
Cộng đoàn chúng ta sẽ có thánh lễ vào lúc 10 giờ sáng tại nhà thờ.

— Sau Thánh lễ, chúng ta sẽ ra nghĩa trang Olivewood đọc kinh cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời vào lúc 11 giờ, đặc biệt cho những người thân yêu của Cộng đoàn chúng ta.

⇒ **Chủ Nhật 3 Tháng 11, 2024 Thiếu Nhi Thánh Thể dâng của lễ THÁNH LỄ VIỆT NAM hằng tuần vào lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật**

## BAN HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN

Chủ Tịch: A. Phêrô Nguyễn Trung / Phó CT Nội Vụ: A. Giuse Nguyễn Đức Trọng  
Phó CT Ngoại Vụ: A. Vinh Sơn Nguyễn Đức Hạnh / Thư Ký: C. Maria Bùi Thảo  
Thủ Quỹ: A. Giuse Maria Nguyễn T. Thường

## TỔNG CỘNG DÂNG CÚNG HẰNG TUẦN

Oct. 19 & Oct. 20, 2024

Trong Các Thánh Lễ: \$ 10,046.00

Qua Trang Mạng: \$ 810.00

Quý vị có thể dâng cúng qua trang mạng: [www.olphriverside.org](http://www.olphriverside.org)



Mọi thắc mắc liên quan đến các Bí Tích HÔN PHỐI, RỬA TỘI, Nghi thức TANG LỄ & GIÁO LÝ TÂN TÔNG. Xin vui lòng liên lạc Cha Quản Nhiệm Giuse Đặng M. Trí qua văn phòng Giáo Xứ số phone 951-689-8921 # 100 để lấy hẹn hay để biết thêm chi tiết.